



## กมธ. การศึกษา วุฒิสภา พิจารณาแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ



เมื่อวันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กมธ.การศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๖ / ๒๕๖๕ โดยมี **ดร.ดวง อันทะไชย** ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยเป็นการประชุม ณ ห้องประชุมกรรมการ CA 331 ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้

### ❖ พิจารณาแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะกรรมการได้พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาในอีก ๑ ปี โดยจะมีการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อค้นหาและพัฒนาศักยภาพในตัวผู้เรียนให้สุดศักยภาพ นอกจากนี้ ได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะอนุกรรมการ ทั้ง ๔ คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน

❖ พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา

นางกอบกุล อากาธร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา กล่าวว่า คณะอนุกรรมการ ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕



ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) ได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการเดินทาง ลงพื้นที่เพื่อติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยนำการลงพื้นที่ ๗ ผนวกเข้ากับแผนการลงพื้นที่ ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คณะที่ ๓ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยในเบื้องต้น จะดำเนินการลงพื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง และจังหวัดสกลนคร





❖ พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายเฉลา พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมการ  
ในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า  
คณะอนุกรรมการได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการ  
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม  
กรรมการ CA 323 ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ได้พิจารณาแนวทาง  
การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ  
การพัฒนาการศึกษาของประเทศ รวมถึงแนวทางการดำเนินการ  
ของ สพฐ. ในห้วงระยะเวลาต่อไป นอกจากนี้ จะมีการลงพื้นที่  
และการจัดเสวนาโครงการ “การลงพื้นที่ติดตามและรับฟังข้อมูลด้านการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปสู่  
การปฏิรูปด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เขตลาดกระบัง  
กรุงเทพมหานคร



❖ พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา

นายทรงเดช เสมอคำ กรรมการ ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการ  
การอาชีวศึกษา กล่าวว่า คณะอนุกรรมการได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๕  
เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings)  
ได้มีการพิจารณาศึกษา จำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่ ๑) พิจารณาร่างรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง  
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ๒) พิจารณา  
ร่างรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่อาชีพใหม่ตามความสนใจ  
ของผู้เรียน ๓) พิจารณากรอบและแนวทางการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดทำ  
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และ ๔) พิจารณากรอบและแนวทางการจัดทำ  
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) สำหรับอาชีวศึกษา



❖ พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน

นายออน กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมการ ในฐานะประธาน  
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน กล่าวว่า  
คณะอนุกรรมการได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน  
๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) ได้มีการพิจารณาแนวทางการลงพื้นที่  
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม



การศึกษาเอกชน ซึ่งมีกำหนดที่จะลง  
พื้นที่ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระยอง  
ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
นอกจากนี้ ได้พิจารณาแนวทางการ  
ดำเนินงานเพื่อจัดทำรายงานข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับ  
การจัดการศึกษาให้กับผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพในส่วนของความเป็นมา  
และสภาพปัญหา และวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาศึกษาต่อไป

